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Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd Dysgu 

 

Cyfarfod ar Dydd Mercher 18 Mehefin 

2025 

 
Amser: 12.15pm i 1.15pm 

 

 

Ble: Ar-lein ar Zoom ac yn bersonol yn Nhŷ 

Hywel, Bae Caerdydd. 

Gallwch archebu i ymuno â'r cyfarfod ar-lein 

yma:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/KFwGpP

T4Sq-gGpHPtTYA4Q?_x_zm_rtaid=2WTakgdbQriDi-

hxsdCz3Q.1747832919625.4d3bb415baf046bcb275

1042be9f85d5&_x_zm_rhtaid=362#/registration  

  

Agenda hawdd ei ddeall 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/KFwGpPT4Sq-gGpHPtTYA4Q?_x_zm_rtaid=2WTakgdbQriDi-hxsdCz3Q.1747832919625.4d3bb415baf046bcb2751042be9f85d5&_x_zm_rhtaid=362#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/KFwGpPT4Sq-gGpHPtTYA4Q?_x_zm_rtaid=2WTakgdbQriDi-hxsdCz3Q.1747832919625.4d3bb415baf046bcb2751042be9f85d5&_x_zm_rhtaid=362#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/KFwGpPT4Sq-gGpHPtTYA4Q?_x_zm_rtaid=2WTakgdbQriDi-hxsdCz3Q.1747832919625.4d3bb415baf046bcb2751042be9f85d5&_x_zm_rhtaid=362#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/KFwGpPT4Sq-gGpHPtTYA4Q?_x_zm_rtaid=2WTakgdbQriDi-hxsdCz3Q.1747832919625.4d3bb415baf046bcb2751042be9f85d5&_x_zm_rhtaid=362#/registration
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Agenda 

Beth fyddwn yn siarad amdano yn ein cyfarfod 

Amser Beth a phwy 

 

1. Croeso a chyflwyniadau 

Mae Sioned Williams yn Aelod o'r Senedd ac yn 

Gadeirydd y grŵp.  

Mae Sam Williams yn gweithio i Anabledd 

Dysgu Cymru ac mae'n gyd-ysgrifennydd y 

grŵp. 

Bydd Sioned a Sam yn croesawu pawb i'r 

cyfarfod. 

 

2. Richie o Ffrindiau Gigiau Cymru yn rhannu ei 

stori 

Bydd Richie Horrigan yn siarad am fod yn rhan 

o Ffrindiau Gig Cymru.  
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3. Cyflwyniad ITV Cymru am wneud y cyfryngau 

yn fwy cynhwysol 

Bydd Elin Llyr a Carl Edwards o ITV Cymru yn 

siarad am sut maen nhw'n ceisio sicrhau bod 

pobl ag anabledd dysgu yn cael eu gweld a'u 

clywed ar y teledu. 

 

4. Mae Michael yn sôn am fod yn Mencap Myth 

Buster 

Mae Michael Beynon yn rhannu ei stori am fod 

yn Myth Buster i Mencap. 

 

5. Cwestiynau 

Bydd amser i bobl ofyn cwestiynau am y 

cyflwyniadau. 

 

6. Unrhyw fusnes a syniadau eraill ar gyfer 

cyfarfodydd yn y dyfodol 

Bydd Sioned yn siarad am unrhyw beth arall 

sy'n bwysig. 

Bydd hefyd yn gofyn am syniadau ar gyfer 

cyfarfodydd yn y dyfodol. 
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7. Cau 

Bydd Sioned yn cau'r cyfarfod. 

Bydd y cyfarfod yn dod i ben am 1.15pm. 

 


